

THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA
Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
tại Nhà máy chế thủy sản xuất khẩu Hoàng Rin

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023 và Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 20/02/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế thủy sản xuất khẩu Hoàng Rin do Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin làm chủ cơ sở.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Trưởng đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

1. Khái quát chung:

Nhà máy chế thủy sản xuất khẩu Hoàng Rin do Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin làm chủ cơ sở. Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin (gọi tắt là Công ty) được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300712799, đăng ký lần đầu ngày 13/5/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 12/4/2022; được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5710808132, chứng nhận lần đầu ngày 07/10/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 04 ngày 06/7/2018.

Nhà máy chế thủy sản xuất khẩu Hoàng Rin được xây dựng tại Lô số 10-2, đường số 7, KCN Quảng phú, phường Quảng Phú, thành phố. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 4/2017 đến nay; công suất tối đa của Nhà máy khoảng 3000 tấn/năm; tổng số nhân viên làm việc trong xưởng khoảng 200 người (số lượng biến động phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu).

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

Nhà máy chế thủy sản xuất khẩu Hoàng Rin (gọi tắt là Nhà máy) được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 06/7/2018; được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Văn bản số 5056/GXN-STNMT ngày 04/11/2019; Nhà máy đã thực hiện đăng ký môi trường và gửi cho UBND phường Quảng Phú theo quy định; đã lập Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường vào tháng 4/2023.

Trong quá trình hoạt động, Nhà máy có phát sinh các loại chất thải và đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Về nước thải:

+ *Nước thải sản xuất*: Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Nhà máy được thu gom, xử lý sơ bộ tại hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy trước khi đầu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Quảng Phú để xử lý.

+ *Nước thải sinh hoạt*: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy được thu gom và xử lý sơ bộ trước khi đầu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Quảng Phú. Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (tại Hợp đồng số 03/2015/HĐ-DVTN ngày 01/6/2015, thời hạn hợp đồng theo thời hạn còn lại của hợp đồng cho thuê đất của Nhà máy) để tiếp tục xử lý nước thải phát sinh từ Nhà máy.

+ *Nước mưa chảy tràn*: Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn trong nhà máy được thu gom, tách riêng, lắng cặn sau đó kết nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Quảng Phú.

- Về chất thải rắn:

+ *Chất thải rắn sản xuất*: Công ty đã bố trí các thùng chứa trong nhà xưởng và thu gom phế phẩm sau mỗi ca làm việc; theo báo cáo của Công ty, hàng ngày có đơn vị thu mua đến thu gom và vận chuyển phế phẩm bằng xe đông lạnh chuyên dụng. Trong trường hợp đơn vị thu mua chưa đến thu gom và chuyển đi kịp thời, Công ty bố lưu trữ tạm thời các loại phế phẩm này tại các kho lạnh trong nhà xưởng để hạn chế việc phát sinh mùi hôi từ phế phẩm. Đối với các loại chất thải rắn khác như: Bao bì nilon, thùng xốp,... tận dụng để tái sử dụng; các loại vỏ hộp không tái sử dụng được sẽ thu gom vào các thùng chứa và xử lý chung với chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

+ *Chất thải rắn sinh hoạt*: Công ty bố trí các thùng chứa rác trong khu vực Nhà máy (khu vực nhà ăn, văn phòng, nhà xưởng, bãi đỗ xe,...) để thu gom, lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt. Công ty đang hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (tại Hợp đồng số 03/HĐ-2023 ngày 16/01/2023, thời hạn Hợp đồng đến 31/12/2023) định kỳ đến thu gom, vận chuyển và xử lý.

+ *Chất thải nguy hại*: Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy gồm: giẻ lau bị nhiễm dầu mỡ, dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in,... được Công ty bố trí tại kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy trong Nhà máy; đồng thời ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama (tại Hợp đồng số 191/2022-HĐKT/SBU3 ngày 01/12/2022, thời hạn Hợp đồng đến 31/12/2023) để thu gom và vận chuyển đi xử lý theo quy định.

+ *Bùn thải*: Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Nông nghiệp An Phát (tại Hợp đồng số 03/HĐ-2023 ngày 31/12/2023, thời hạn Hợp đồng đến 31/12/2023) để thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải phát sinh tại Nhà máy.

- Báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường: Công ty đã lập Báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường năm 2021, năm 2022.

3. Kết luận:

Nhà máy chế thủy sản xuất khẩu Hoàng Rin đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; đã thực hiện báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường; lập Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cho Nhà máy; Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy theo hồ sơ môi trường được phê duyệt.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

Trong quá trình xây dựng và hoạt động, Công ty phải thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt và Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp; thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/cáo);
- UBND Tp Quảng Ngãi (p/hợp);
- BQL KKT DQ và các KCN Q (p/hợp);
- Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin (để thực hiện);
- Q.GĐ Sở, các PGĐ Sở;
- Thanh tra Sở (p/hợp);
- Lưu: VT, CCBVMT, KSÔN_(Lâm).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tân